



ประกาศฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ที่ ๑๗/๒๕๖๖

เรื่อง อัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนค่า Settlement Value สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)

ประเภทสัญญา Non-Firm ระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration)

ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการผลิต

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึง กพผ. แจ้งแนวทางการคำนวณราคาก๊าซธรรมชาติ และค่าไฟฟ้าตามสูตรปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) โดยกำหนดให้ ปตท. จัดสรรก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยหลังโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าสำหรับผู้ซื้อไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ดังนั้น ปตท. จึงดำเนินการไม่นำค่า Settlement Value (SV) มาเรียกเก็บเฉพาะปริมาณก๊าซที่ใช้ผลิตไฟฟ้าภาคครัวเรือนกับผู้ซื้อก๊าซธรรมชาติที่ผลิตไฟฟ้าสำหรับผู้ซื้อไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย

กพผ. จึงขอแจ้งอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนค่า SV สำหรับ SPP ประเภทสัญญา Non-Firm พ.ศ. ๒๕๕๐ ระบบ Cogeneration ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการผลิตประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นไปตามหลักการของการเรียกเก็บหรือคืนค่าพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจาก SV จะไม่รวมสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย จึงแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

ประเภทกลุ่ม SPP	Settlement Value (SV) (บาท/ล้านปีทียู)	อัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนค่า SV (บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
กลุ่มที่ ๑ สำหรับ SPP <u>ที่ไม่</u> ได้รับการยกเว้นค่า SV ตามปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผลิตไฟฟ้าสำหรับผู้ซื้อไฟฟ้าประเภทอยู่อาศัย	๕.๔๘๙๗	๐.๐๕๖๖
กลุ่มที่ ๒ สำหรับ SPP <u>ที่</u> ได้รับการยกเว้นค่า SV ตามปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผลิตไฟฟ้าสำหรับผู้ซื้อไฟฟ้าประเภทอยู่อาศัย	๔.๓๙๒๐	๐.๐๔๕๒

อนึ่ง SPP จะต้องนำส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงการเรียกเก็บหรือคืนค่าส่วนต่างตามหลักเกณฑ์ของ EPP ระหว่าง SPP กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้ กพผ. รับทราบก่อน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิการเรียกเก็บหรือคืนค่าพลังงานไฟฟ้าจากค่า SV กับ กพผ. และการนำส่งเอกสารหลักฐานประกอบการเรียกเก็บหรือคืนค่าพลังงานไฟฟ้าด้วยค่า SV กับ กพผ. ในแต่ละเดือนนั้นจะต้องเป็นไปตามประกาศฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ ๔๓/๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเผด็จ เสริมพานิชย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ทำการแทน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย